



ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้อ ๖ ให้ประกาศประกาศรายชื่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายบัณฑิต ดวงดี)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

ระดับดีเด่น

๑	นายบัณฑิต	ดวงดี	นายแพทย์ชำนาญการ
๒	นางวันเพ็ญ	สุวรรณราช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓	นางกาญจนา	ฤทธาเกริกไกล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔	นายบุญทา	เตียงศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	นางวรรณิณี	ใจถา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖	นางมณีนรัตน์	กรรณาคุณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๗	นางสาวภัทรา	วิไลจันทร์	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๘	นางสาวอาโณทัย	ไฝฝากมานะ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ระดับดีมาก

๑	นางสุมาลี	อินตา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๒	นายอนุชิต	พิชผล	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓	นางปนัดดา	แสงเศวตมณีงาม	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
๔	นางปรางทิพย์	บ้านคุ้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	นางจันทร์เรือง	ปัญญา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๖	นายอินทรพันธ์	อินทจักร์	เภสัชกรชำนาญการ
๗	นางจุฑาทิพย์	พินกับ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘	นางมัตติกา	กมลศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙	นางสาวดรุณี	มะโนธรรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐	นางอารีย์	นันทะภูมิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑	นางศุภัญญา	สว่างพร้อม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒	นางสาวกนกวรรณ	แสงทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓	นายชิติวานัส	บุญพิสุทธินันท์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๑๔	นางสาววัลลี	สนธิคุณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕	นางสาวพรทิพย์	พรสินโลก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖	นางวรรณพรณ	สัมฤทธิ์สกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗	นางพุดตาน	ทรัพย์สิรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘	นางสาวจิตติมา	วัฒนสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๙	นางกฤษณา	วงศ์ปวน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๐	นางสาวสุพัตรา	สุขนิตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๑	นางสาววิจิตรา	มหาชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๒	นางจันทกานต์	เชื่อนทา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒๓	นางสาวเมริศา	ใจแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๔	นางสุดาวรรณ	เตชะตา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒๕	นางสาวพรณิดา	นันทะภูมิ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๒๖	นายชลิต	นันทบริสุทธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒๗	นายอุทัย	อวารักษ์	เภสัชกรปฏิบัติการ
๒๘	นางสาวสุธาทิพย์	สิงห์แก้ว	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๒๙	นายชาญชัย	กมลศรี	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๓๐	นายวิศวิท	สายดำ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
๓๑	นายปรีชา	ท้าวแก่น	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓๒	นายคุณากร	คำจันทร์	เภสัชกรปฏิบัติการ
๓๓	นางสาวจริยาภรณ์	บุรินตุม	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๓๔	นางสาวยลนภา	มะโนวรรณ	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
๓๕	นางสาวณัฐชยา	เหล่าอุบล	นักโภชนาการปฏิบัติการ
๓๖	นางสาวอารีพร	พงศธรคุณวุฒิ	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
๓๗	นางสาวเนตรนภา	วิริยะ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๓๘	นางสาวพัชร์สรวง	สุภาราช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓๙	นางสาวบัวพลอย	วงษ์ประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๔๐	นางฉันทนา	วัชรโรธ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๔๑	นางพุดิพร	วังมูล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
๔๒	นางสาวมัทนา	คำสม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๔๓	นางสาวปาริชาติ	กุลชา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๔๔	นางสาวตรีสร	ลือชัย	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๔๕	นางสาวธิดาพร	ถีนวนา	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
๔๖	นายราชันย์	สุพรรณ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔๗	นางสาวอิมใจ	สุธาไพโร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน